

DÂN TỘC HỌC

Tạp chí chuyên ngành Dân tộc học
Năm thứ XXXVII
Số 3 (225) - 2021

Ra hai tháng một kỳ

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ
Tầng 10, nhà A, số 1 Liễu Giai, Hà Nội
Điện thoại: 84-024-62730420
E-mail: tapchidantochoc@gmail.com
Website: viendantochoc.vass.gov.vn

Tổng biên tập

PGS.TS. NGUYỄN VĂN MINH

*
*

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch)
TS. Bùi Thị Bích Lan (Thư ký)
PGS.TS. Phạm Quang Hoan
PGS.TS. Vương Xuân Tình
PGS.TS. Bùi Văn Đạo
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh
PGS.TS. Bùi Xuân Đỉnh
TS. Trần Văn Hà
TS. Lý Hành Sơn
TS. Nguyễn Thị Thanh Bình
TS. Trần Minh Hằng
TS. Nguyễn Công Thảo

*
*

BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. Phạm Thị Thu Hà
TS. Hoàng Phương Mai

Thiết kế bìa: ThS. Lục Mạnh Hùng

Chuyển ngữ: ThS. Vũ Tuyết Lan

Tài khoản: **Viện Dân tộc học**
STK: 001.1.00.1715230
Sở giao dịch Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Số 11 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU

Trang

Trần Văn Hà	* Tác động của chính sách Đổi mới đến giao đất giao rừng ở vùng Đông Bắc	3
Đặng Thành Đạt	* Tác động của chính sách xóa đói giảm nghèo tới vùng dân tộc thiểu số ở Trung Quốc hiện nay	17
La Hàm Kim	* Biến đổi về loại hình mạng lưới xã hội của các tộc người thiểu số vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc	30
Vương Xuân Tình	* Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở thành phố Hải Phòng	41
Nguyễn Thị Yên	* Nghiên cứu về hiện tượng tôn giáo mới của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong mối tương quan với nghiên cứu hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới	50
Vương Ngọc Thi	* Quan hệ giữa người Hoa với người Kinh và người Khơ-me qua sinh hoạt tín ngưỡng của người Hoa tỉnh Sóc Trăng	62
Dương Thị Ngọc Minh	* Truyền thông bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số qua một số sách và báo in ở Việt Nam	71
Lâm Châu Tuấn	* Sử dụng đất nông nghiệp của người Thái ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La	83
Cao Thị Hào	* Nghèo đa chiều hiện nay của người Khơ-mú ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa	96
Phạm Thị Cẩm Vân	* Nghi lễ và biến đổi trong hôn nhân của người Chăm Islam ở An Giang	108
Nguyễn Thị Thuận		
Lê Đức Hạnh		

INSTITUTE OF ANTHROPOLOGY – VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

Editor-in-chief

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN VAN MINH

*
* *

EDITORIAL COMMITTEE

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Minh
(Chairman)

Dr. Bui Thi Bich Lan (Subeditor)

Assoc.Prof.Dr. Bui Van Dao

Assoc.Prof.Dr. Bui Xuan Dinh

Assoc.Prof.Dr. Pham Quang Hoan

Assoc.Prof.Dr. Vuong Xuan Tinh

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Ngoc Thanh

Dr. Nguyen Thi Thanh Binh

Dr. Tran Van Ha

Dr. Ly Hanh Son

Dr. Tran Minh Hang

Dr. Nguyen Cong Thao

*
* *

**EDITORIAL - ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT**

MA. Pham Thi Thu Ha

Dr. Hoang Phuong Mai

Cover designed: MA. Luc Manh Hung

Translation: M.A. Vu Tuyet Lan

TABLE OF CONTENT

STUDIES

Page

Tran Van Ha	* Impact of Doi Moi policy on land and forest allocation in the Northeast region	3
Dang Thanh Dat La Ham Kim	* Impact of poverty reduction policy on ethnic minority regions in China today	17
Vuong Xuan Tinh	* The changes in the type of social network of ethnic minorities in the Vietnam - China border area	30
Nguyen Thi Yen	* Belief in Mother-worshipping beliefs of Vietnamese people in Hai Phong city	41
Vuong Ngoc Thi	* Research on new religious phenomena of ethnic minorities in Vietnam in relations to research on new religious phenomena in the world	50
Duong Thi Ngoc Minh Lam Chau Tuan	* The relationships between the Chinese with the Kinh and the Khmer people through religious practices of the Chinese in Soc Trang province	62
Cao Thi Hao	* Communication in ethnic minority languages through some books and newspapers printed in Vietnam	71
Pham Thi Cam Van	* Agricultural land use of Thai people in Moc Chau district, Son La province	83
Nguyen Thi Thuan	* Current situation of the multidimensional poverty of the Kho Mu people in Mai Son district, Son La province and Muong Lat district, Thanh Hoa province	96
Le Duc Hanh	* Rituals and changes in the marriage of Islamic Cham in An Giang	108

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT SỐ 3/2021

Trần Văn Hà: *Tác động của chính sách Đổi mới đến giao đất giao rừng ở vùng Đông Bắc.* Kết quả nghiên cứu tại các cộng đồng tộc người ở ba tỉnh Cao Bằng, Hà Giang và Lạng Sơn chỉ ra rằng, chính sách Đổi mới về quyền sử dụng đất gắn với mục đích và những chủ quản lý các loại rừng, ngoài việc góp phần gia tăng độ che phủ rừng đã thúc đẩy sự tiếp cận tài nguyên rừng và thay đổi sinh kế của các cộng đồng dân tộc thiểu số nơi đây lên mức độ cao hơn trước. Giao đất giao rừng và cơ chế thị trường là hai nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi hệ thống canh tác của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở địa bàn được nghiên cứu từ khi thực thi chính sách vào những năm đầu thập niên 1990 đến nay. Song, sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đang đặt ra vấn đề phát triển kinh tế với chiến lược quản lý rừng và đất rừng bền vững trong mối quan hệ kinh tế, xã hội và môi trường thời gian tới.

Đặng Thành Đạt, La Hàm Kim: *Tác động của chính sách xóa đói giảm nghèo tới vùng dân tộc thiểu số ở Trung Quốc hiện nay.* Năm 2012, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra “hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội thịnh vượng về mọi mặt vào năm 2020”. Chính phủ Trung Quốc cũng đã ban hành một số kế hoạch, chính sách thực hiện, tăng cường công tác và đổi mới phương pháp xóa đói giảm nghèo ở các vùng dân tộc thiểu số. Đến nay, công cuộc xóa đói giảm nghèo đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần tăng cường phát triển kinh tế, xã hội các vùng dân tộc của Trung Quốc. Bài viết này đề cập đến khía cạnh lý luận về chống đói nghèo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kế thừa từ ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và không ngừng hoàn thiện đến nay. Dựa trên thực tế nghèo đói của tám tỉnh và vùng dân tộc, nội dung bài viết đi sâu phân tích, thảo luận các chính sách và biện pháp xóa đói, giảm nghèo có mục tiêu ở các vùng dân tộc kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII đến nay.

Vương Xuân Tình: *Biến đổi về loại hình mạng lưới xã hội của các tộc người thiểu số vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc.* Dựa trên tiêu chí lấy mục đích để phân loại, mạng lưới xã hội của các tộc người Lô Lô và Nùng vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc gồm bốn loại hình chính: mạng lưới sinh kế, mạng lưới tương trợ, mạng lưới an ninh trật tự và mạng lưới chăm sóc sức khỏe. Đến nay, nhiều yếu tố truyền thống của các mạng lưới xã hội vẫn được duy trì, như cá nhân, hộ gia đình là các điểm nút (Node) quan trọng, trở thành hạt nhân của mạng lưới. Mặt khác, một số tổ chức của Nhà nước (chính quyền cấp xóm, cấp xã, ngân hàng, trạm y tế, bệnh viện) cũng tham gia ngày càng nhiều vào mạng lưới xã hội, thậm chí trở thành hạt nhân của mạng lưới đó. Để nâng cao vai trò của mạng lưới xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, rất cần tăng cường sự tham gia của hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và tổ chức khuyến nông khuyến lâm.

Nguyễn Thị Yên: *Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Hải Phòng.* Bài viết phân tích sự đa dạng của các nhóm nữ thần được thờ phụng ở địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm nhóm các vị nữ thần huyền thoại; nhóm các vị nữ thần có công trong lịch sử; nhóm các nữ thần có nguồn gốc từ Trung Hoa; nhóm các nữ thần thuộc điện thần tín ngưỡng Tứ phủ. Trên cơ sở đó, chỉ ra những nét riêng trong tín ngưỡng thờ mẫu ở Hải Phòng, như sự nổi trội của yếu tố thờ nữ thần biển, sự thống nhất trong đa dạng các thực hành nghi lễ tín ngưỡng Tứ phủ. Tín ngưỡng thờ mẫu ở Hải Phòng tiêu biểu cho tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt ở vùng duyên hải xứ Đông của Bắc Bộ.

Vương Ngọc Thi: *Nghiên cứu về hiện tượng tôn giáo mới của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong mối tương quan với nghiên cứu hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới.* Bài viết bước đầu đưa ra những phác họa tổng quan về tình hình nghiên cứu về hiện tượng tôn giáo mới ở các dân tộc thiểu số nước ta, trong mối tương quan với nghiên cứu hiện tượng tôn giáo mới của các nghiên cứu quốc tế. Nội dung bài viết gồm hai mục: Tổng quan tình hình nghiên cứu về các hiện tượng tôn giáo mới ở các dân tộc thiểu số Việt Nam qua hai trường hợp cụ thể là nghiên cứu về tổ chức Dương Văn Minh ở miền núi phía Bắc và đạo Hà Môn ở Tây Nguyên; Nêu lên những tương đồng, khác biệt giữa nghiên cứu về các hiện tượng tôn giáo mới ở các tộc người thiểu số nước ta với các nghiên cứu quốc tế về các khái niệm và lý thuyết áp dụng, những chủ đề nghiên cứu chính và tương lai của ngành nghiên cứu. Qua đó, tác giả nhận diện những vấn đề còn tồn tại và hướng đi trong thời gian tới của lĩnh vực nghiên cứu này ở Việt Nam.

Dương Thị Ngọc Minh, Lâm Châu Tuấn: *Quan hệ giữa người Hoa với người Kinh và người Khơ-me qua sinh hoạt tín ngưỡng của người Hoa tỉnh Sóc Trăng.* Từ cuối thế kỷ XVII trở lại đây, Sóc Trăng là địa bàn cộng cư của ba tộc người: Kinh, Hoa và Khơ-me (Khmer). Quá trình phát triển của vùng đất này giúp ba tộc người tạo lập được các giá trị văn hóa, đồng thời tiếp nhận những giá trị văn hóa của nhau, thể hiện rất rõ nét trong sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. Bài viết giới thiệu những thông tin cơ bản nhất về tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở Sóc Trăng; mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa người Hoa với người Kinh và người Khơ-me trong sinh hoạt tín ngưỡng gắn với các di tích thờ cúng của người Hoa; sự ảnh hưởng và tác động của mối quan hệ đó tới đời sống văn hóa của các tộc người ở địa phương.

Cao Thị Hảo: *Truyền thông bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số qua một số sách, báo in ở Việt Nam.* Bài viết đề cập đến vấn đề truyền thông bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số (DTTS) ở một số sách, báo in, trong đó tập trung khảo sát thực trạng của báo in, sách in và sách dạy tiếng dân tộc viết bằng ngôn ngữ DTTS. Đây là một trong những phương thức giúp bảo tồn ngôn ngữ DTTS ở Việt Nam. Trong quá trình bảo tồn văn hóa dân tộc, ngôn ngữ của dân tộc có vai trò rất quan trọng, không chỉ là cầu nối để đồng bào tiếp nhận tri thức mà còn là nơi lưu giữ văn hóa và bản sắc của mỗi dân tộc thiểu số. Đặc biệt, trong bối cảnh ngôn ngữ dân tộc ngày càng bị mai một, ngay cả đồng bào dân tộc cũng mù chữ hoặc không dùng tiếng mẹ đẻ của mình thì vai trò của loại hình sách, báo này lại càng không thể thiếu trong truyền thông nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tại vùng đồng bào DTTS ở Việt Nam.

Phạm Thị Cẩm Vân: *Sử dụng đất nông nghiệp của người Thái ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.* Cao nguyên Mộc Châu có diện tích đất nông nghiệp là 86.258,08ha, chiếm 80,49% diện tích đất tự nhiên của huyện. Trong số các cộng đồng dân cư ở Mộc Châu, người Thái chiếm số lượng đông nhất với 33,2% trong tổng dân số của huyện. Suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội, người Thái cũng như các cộng đồng tộc người khác ở Mộc Châu đã tận dụng những ưu điểm của địa hình và các loại đất trồng để chọn lọc hình thức canh tác phù hợp, nâng cao năng suất cây trồng. Tuy nhiên, quá trình sử dụng đất nông nghiệp đó đã và đang chịu tác động bởi các yếu tố: chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đất bạc màu, điều kiện cơ sở hạ tầng thấp,...

Nguyễn Thị Thuận: *Nghèo đa chiều hiện nay của người Khơ Mú ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.* Bài viết sử dụng nguồn tư liệu thực địa đánh giá hiện trạng nghèo đa chiều tại hai cộng đồng Khơ Mú ở huyện Mường Lát (phía Tây tỉnh Thanh Hóa) và huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) nhằm làm rõ những hạn chế nội tại tộc người và sự nhìn nhận từ người bên ngoài về tình trạng nghèo đói của tộc người Khơ Mú. Bài viết lập luận rằng, nút thắt trong chính sách xóa đói giảm nghèo đối với các dân tộc ở thang bậc chưa phát triển khiến họ tụt hậu lại phía sau là do chưa tạo được nguồn phát triển nội lực tự vươn lên, trong khi thực thi chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước phải là nhân tố thúc đẩy sự nỗ lực vươn lên của chính cộng đồng dân tộc.

Lê Đức Hạnh: *Nghi lễ và biến đổi trong hôn nhân của người Chăm Islam ở An Giang.* Người Chăm ở An Giang theo Islam giáo và chịu nhiều ảnh hưởng từ giáo lý, giáo luật tôn giáo mà họ tin theo. Trong hôn nhân của mỗi tín đồ, người Chăm ở An Giang thực hiện các nghi thức truyền thống với những quy định chặt chẽ, mang đậm tính tôn giáo. Ngày nay, do sự giao lưu văn hóa với các tộc người láng giềng, nhất là với người Kinh, người Chăm ở An Giang đã có những biến đổi trong nghi lễ hôn nhân. Cộng đồng Chăm ở đây tuy vẫn duy trì nghi thức cưới ở thánh đường, lưu giữ tục cưới vợ bao gồm đưa rể và ở rể, nộp “tiền đồng tiền chợ”, tục hát tiễn cha mẹ trước khi đi ở rể..., nhưng đã có những biến đổi về tuổi kết hôn, về nghi thức xông trâm, phương tiện đưa rể, cách thức đãi tiệc cưới,... Bài viết này trình bày những nghi lễ cơ bản trong hôn nhân của người Chăm Islam ở An Giang và những biến đổi trong bối cảnh hiện nay.

ABSTRACTS 3/2021

Tran Van Ha: *Impact of Doi Moi policy on land and forest allocation in the Northeast region.* Research results in ethnic communities in the three provinces of Cao Bang, Ha Giang, and Lang Son indicate that the Doi Moi policy on land use rights is associated with the purpose and owners of forests. In addition to contributing to the increase of forest cover, it has promoted access to forest resources and changed the livelihoods of ethnic minority communities to a higher degree than before. Forest land allocation and market mechanism are two factors affecting the change of the farming system of ethnic minority communities in the studied area since the implementation of the policy in the early 1990s to date. However, the conversion of forest land use purposes is posing problems for economic development with sustainable forest and forestland management strategies concerning economic, social, and environmental issues in the coming time.

Dang Thanh Đạt, La Ham Kim: *Impact of poverty reduction policy on ethnic minority regions in China today.* In 2012, the 18th National Congress of the Chinese Communist Party set out "to achieve the goal of building a prosperous society in all aspects by 2020". The Chinese government has also issued several plans and policies to implement, strengthen work and innovate methods of poverty reduction in ethnic minority regions. Up to now, the work of hunger eradication and poverty reduction has achieved great results, contributing to strengthening the economic and social development of ethnic regions of China. This article deals with the theoretical aspects of anti-poverty that the Chinese Communist Party has inherited since the founding of the People's Republic of China and has been continuously completed up to now. Based on the reality of poverty in eight provinces and ethnic minority regions, the content of the article analyzes and discusses targeted poverty reduction and hunger eradication policies and measures in ethnic minority areas since the 18th National Congress to date.

Vuong Xuan Tinh: *The changes in the type of social network of ethnic minorities in the Vietnam - China border area.* Based on the criteria for classifying purposes, the social network of the Lo Lo and Nung ethnic groups in the Vietnam - China border area consists of four main types: livelihood network, mutual assistance network, security network, and health care network. Up to now, many traditional elements of social networks are still maintained, such as individuals and households being important nodes (Node), becoming the nucleus of the network. On the other hand, some State organizations (village committees and commune authorities, banks, health stations, hospitals) are increasingly participating in the social network, even becoming the nucleus of these social networks. To enhance the role of social networks in socio-economic development in the Vietnam-China border region, it is necessary to strengthen the participation of farmers' associations, women's unions, youth unions, and organizations, and agricultural and forestry associations.

Nguyen Thi Yen: *Belief in Mother-worshipping beliefs of Vietnamese people in Hai Phong.* The article analyzes the diversity of groups of goddesses worshiped in Hai Phong city, including the group of legendary goddesses; a group of goddesses with merit in history; a group of goddesses of Chinese origin; a group of goddesses belonging to the Four Palaces. On that basis, this article points out the unique features of the mother worshipping beliefs in Hai Phong, such as the predominance of the sea goddess worshipping factor, the unity in the diversity of religious ritual practices of the Four Palaces. The Mother Goddess worship in Hai Phong represents the mother-worshipping beliefs of the Vietnamese in the eastern coastal region of the North.

Vuong Ngoc Thi: *Research on new religious phenomena of ethnic minorities in Vietnam in relations to research on new religious phenomena in the world.* The article initially provides an overview of the research situation on new religious phenomena of ethnic minorities in our country, concerning the international research on new religious phenomena of recently. The content of the article consists of two sections: An overview of research on new religious phenomena in Vietnam's ethnic minorities through two specific cases: a study on Duong Van Minh organization in the northern mountainous region and Ha Mon religion in the Central Highlands; Pointing out the similarities and differences between domestic and international research on new religious phenomena in ethnic minorities. A comparison is made on concepts and theories, main research topics, the future of this research path. Thereby, the author identifies the remaining problems and future directions of this research field in Vietnam.

Duong Thi Ngoc Minh, Lam Chau Tuan: *The relationships between the Chinese and the Kinh and the Khmer people through religious practices of the Chinese in Soc Trang province.* From the end of the seventeenth century onwards, Soc Trang is a cohabiting area of three ethnic groups: Kinh, Chinese and Khmer people. The development process of this land helps these three ethnic groups to create cultural values and at the same time to accept each other's cultural values, which are reflected in their folk religious practices. The article introduces the most basic information about the folk beliefs of the Chinese people in Soc Trang; the cultural exchange relationship between the Chinese and the Kinh and Khmer people in religious activities associated with the worshipping relics of the Chinese people; the influence and impact of that relationship on the cultural life of the local ethnic groups.

Cao Thi Hao: *Communication in ethnic minority languages through some books and newspapers printed in Vietnam.* The article addresses the issue of communication in ethnic minority languages in several printed books and newspapers, focusing on examining the current situation of printed ethnic language teaching materials and textbooks. Communication in ethnic minority languages is one of the ways to help preserve ethnic minority cultural values and languages in Vietnam. In the process of preserving ethnic cultures, ethnic languages play a very important role, not only as a bridge for people to receive knowledge but also as a place to preserve the culture and identity of each ethnic group. In particular, in the context that the ethnic languages are increasingly being lost, even when ethnic minorities are illiterate or do not use

their mother tongue, the roles of this type of book and newspaper are even more indispensable in ethnic language communication because they are to improve the quality of life in ethnic minority areas in Vietnam.

Pham Thi Cam Van: Agricultural land use of Thai people in Moc Chau district, Son La province. *Moc Chau Plateau has an agricultural land area of 86,258.08 ha, accounting for 80.49% of the district's natural land area. Among the ethnic communities in Moc Chau, the Thai people make up the largest number with 33.2% of the total population of the district. During the process of socio-economic development, the Thai people as well as other ethnic groups in Moc Chau have taken advantage of the advantages of topography and soil types to select suitable farming forms, and to improve their crop yield. However, that agricultural land use process has been affected by the factors: local socio-economic development policies, climate change, natural disasters, epidemics, degraded soil, low infrastructural conditions, etc.*

Nguyen Thi Thuan: Current situation of the multidimensional poverty of the Kho Mu people in Mai Son district, Son La province and Muong Lat district, Thanh Hoa province. *The article uses field data to assess the multidimensional poverty situation in two Kho Mu communities in Muong Lat district (Western Thanh Hoa province) and Mai Son district (Son La province) to elaborate the insight limitations of these ethnic groups as well as the external viewpoint on the poverty situation of the Kho Mu people. The article argues that the bottleneck in the poverty reduction policy for underdeveloped ethnic groups that makes them lag is the inability of encouraging their inner strength as a source of internal development for self-improvement. Whereas, ethnic policy implementation is supposed to be a factor promoting the efforts and support of the ethnic community development itself.*

Le Duc Hanh: Rituals and changes in the marriage of Islamic Cham in An Giang. *The Cham people in An Giang follow Islam and are heavily influenced by the religious teachings and laws that they believe in. In their marriage customs, the Cham people in An Giang perform traditional rites following their religious regulations strictly. Today, due to the cultural exchange with neighboring ethnic groups, especially with the Kinh and Cham people in An Giang, there have been changes in their marriage ceremonies. Although the Cham community here still maintains the wedding ceremony at the cathedral, remain their wedding customs including taking the groom and in-law staying, paying "market money", the custom of singing goodbye to the groom's parents before moving to in-law staying, etc. However, there have been some changes in the marriage age, the ritual of incense, the means of transportation of the groom, the way of the wedding reception, etc. This article presents the basic rituals in the marriage of the Islamic Cham in An Giang and their marriage changes in the current context.*